



ประกาศจังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่น
ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแนวทางโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ของกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการเป็นนักจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน จัดการความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และสร้างคลังความรู้ในงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีการจัดการความรู้ของตนเองที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง นั้น

ในการนี้ จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นของข้าราชการในสังกัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จึงขอแจ้งผลการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่น ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้ องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการบริหารจัดการนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยนางสาวอัญชัญ คุ่มวงษ์ พัฒนาการอำเภอหนองเสือ

๒. ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากขยายตัวอย่างสมดุล องค์ความรู้เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ OTOP ในยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ ๔.๐” โดยนางสาวระวีวรรณ ศรีคำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว

๓. ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล องค์ความรู้เรื่อง “การจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยนางสาวสุภัทรา ศรีอำไพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสสามโคก

๔. ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูง องค์ความรู้เรื่อง “การใช้โปรแกรม True VRoom จัดประชุมออนไลน์” โดยนายสมบัติ วิวัฒน์พัฒนพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี

๕. องค์ความรู้ดีเด่นด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ” โดยนางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี